

Số: 97/BC-UBND

Phong Sơn, ngày tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024 và những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy và Nghị quyết của HĐND xã về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, Được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, sự giúp đỡ, phối hợp có hiệu quả của các cơ quan, ban, ngành cấp huyện; sự lãnh chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy; điều hành quyết liệt của UBND xã, các ban ngành, đoàn thể, cùng với sự cố gắng nỗ lực của toàn xã hội đã góp phần đưa kinh tế-xã hội xã nhà vượt qua khó khăn, đi vào hoạt động ổn định, cụ thể như sau:

A. Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong 06 tháng đầu năm 2024:

Theo Nghị quyết HĐND xã, năm 2024 đã đề ra 12 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu; trong 6 tháng đầu năm UBND xã đang tích cực chỉ đạo, tăng cường các giải pháp để phấn đấu hoàn thành 12/12 chỉ tiêu mà Nghị quyết HĐND xã đã đề ra trong năm 2024, làm tiền đề cho việc hoàn thành tất cả các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XII đã đề ra, cụ thể kết quả trên các lĩnh vực như sau:

I. Lĩnh vực kinh tế:

1. Sản xuất nông nghiệp:

a. Trồng trọt:

- **Cây lúa:** Kết thúc sản xuất vụ Đông Xuân 2023-2024, toàn xã gieo sạ 564 ha, Diện tích tăng 02 ha so với cùng kỳ, năng suất bình quân 65,7 tạ/ha đạt cao hơn 0.8tạ/ha so với vụ đông xuân năm 2022-2023; sản lượng 3705 tấn, tăng 58,48 tấn so cùng kỳ.

Vụ hè thu Diện tích đã gieo sạ là 498 ha. Đảm bảo diện tích theo kế hoạch, (diện tích vụ Hè thu ít hơn diện tích vụ Đông xuân 66 ha (trong đó diện tích lúa 01 vụ 52 ha, và 14 ha ở HTX Tây Sơn, thuộc xứ đồng chợ rỗi, cây mít, mụ du không thể gieo sạ được, do nguồn nước phụ thuộc vào Hồ Hoà Mỹ, diện tích này vào vụ hè nhiều năm rồi không thể gieo sạ được). Hiện nay cây lúa đang sinh trưởng phát triển tốt, Các đơn vị sản xuất đang tổ chức triển khai công tác chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, đặc biệt là công tác diệt chuột và ốc bươu vàng.

Cây lạc:

Vụ đông xuân diện tích kế hoạch 351 ha, đã thu hoạch xong, năng suất bình quân 22 tạ/ha cao hơn 0,2 tạ /ha so với cùng kỳ.

Diện tích lạc vụ hè thu 9.4 ha: Tại HTX Cổ Bi 05ha, HTX Phở Lại 2.7 ha, HTX Phe Tư 1.5 ha, HTX Nam Sơn là 0.2ha (diện tích lạc vụ hè thu ở HTX Nam Sơn giảm nhiều so với vụ Hè thu năm 2023 là do lạc vụ Hè thu năm 2023 để làm giống cho vụ Đông xuân 2023 - 2024 tỷ lệ nảy mầm quá thấp nên năm nay các hộ dân ở HTX Nam Sơn tạm

ngưng đầu tư sản xuất. UBND xã cùng với HTX Nam Sơn tiếp tục vận động bà con trong năm 2025 sẽ nâng diện tích lạc vụ hè lên đảm bảo theo kế hoạch).

- Cây sắn:

Diện tích gieo trồng 250 ha, giống bà con chủ động liên hệ với tư thương để mua giống ngoài Đông Hà, Quảng Trị, chất lượng đảm bảo, năm nay cây sắn bị bệnh khảm lá thấp với tỷ lệ khoảng 20%, hiện đang sinh trưởng và phát triển tốt.

- Cây ăn quả:

Diện tích cây ăn quả hiện có 51.1 ha, trong đó: Cây thanh trà: 2.6 ha, cây bưởi da xanh: 44.5 ha, cây cam: 2 ha, cây ổi: 0.5 ha, mít: 1.5 ha.

Mô hình trồng thử nghiệm bơ TA và bơ 034: trồng được 0.6 ha, tại 02 hộ ông Thảo, ông Lập thôn Sơn Quả. Do thời tiết và cách chăm sóc nên diện tích cây bơ chỉ còn lại 500m².

- Cây Dược liệu:

Tổng diện tích hiện có 33.2 ha: Trong đó trầm bản địa: 23 ha bà con đang tiến hành thu hoạch và tiếp tục chăm sóc. Hiện nay giá cả bán ra của cây trầm rẻ, nhà máy tinh dầu trầm Công Thành đang mua với giá 2.800 đồng/kg, đầu ra không ổn định nên bà con chưa mạnh dạn để phát triển thêm diện tích cây dược liệu. Tại thôn Công Thành đã trồng được 6 ha cà gai leo thuộc dự án của Công ty Công Thành, cây đang phát triển. Công ty Công Thành đã trồng 3 ha cây sa nhân tím, 1ha cây Bạc Hà và 0.2 ha cây Hương Nhu và Tía tô. Hiện nay công ty Công Thành đã nhận hỗ trợ 30.000 cây Ba kích tím, công ty đang ươm cây tại vườn khi nào thời tiết thuận lợi sẽ đem trồng.

- Cây Sen: Diện tích đã trồng 35 ha. Qua đợt mưa lớn nên diện tích sen chết 19 ha, còn lại 16 ha, cây đang sinh trưởng phát triển tốt và đã bắt đầu cho vụ thu hoạch, giá đầu ra khá ổn định.

- Cây cao su: Diện tích còn lại 58ha, bà con tiếp tục chăm sóc, thu hoạch, diện tích giảm 12 ha so cùng kỳ, bà con thấy không hiệu quả nên đã khai thác lấy củi để chuyển sang cây keo.

b. Chăn nuôi:

- Tổng đàn trâu 451 con, đàn bò 396 con, trong đó bò lai: 248 con; đàn lợn 450 con trong đó lợn nái 80 con, đa phần bà con đang nuôi nông hộ, các gia trại, trang trại chưa mạnh dạn để tái đàn lợn vì hiện nay vẫn chưa có vacxin phòng bệnh tả lợn châu phi. Đàn gia cầm hiện có: 25.000 con.

Trên địa bàn xã có 01 trang trại vịt, quy mô 10.000 con/lứa, 1 năm có khoảng 4 lứa. Trang trại chăn nuôi rất hiệu quả, giải quyết cho một số bà con có thể làm công việc thời vụ tại trại vịt.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, theo dõi tình hình phát triển chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường tiêu độc, khử trùng chuồng trại, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tiêm phòng trong năm 2024, đến nay đã tiêm: Tụ huyết trùng đàn lợn đạt: 100%, Tiêm phòng Đại chó đạt 100 %. Hiện nay Tổ thú y đang triển khai tiêm phòng LMLM cho đàn gia súc trên địa bàn.

Tình trạng các hộ chăn nuôi trâu bò thả rong phá rừng những tháng đầu năm vẫn còn diễn ra, gây thiệt hại về kinh tế rừng trồng của bà con nhân dân. UBND xã đã tích cực triển khai xử lý quyết liệt, đã kiện toàn BCD, đã xây dựng kế hoạch và đặc biệt là đã họp các chủ rừng để vận động tự nguyện và trước mắt đã xây dựng được 02 chuồng xử lý trâu bò tại Tiểu khu 77 và Tiểu khu 8. Hiện nay bà con nhân dân đã tự xử lý trâu bò (quản lý chăn dắt theo quy định và bán bớt vì không có khả năng chăn dắt) nên tình trạng trâu bò thả rong phá rừng đã giảm rất đáng kể. UBND xã tiếp tục xử lý theo quy định.

c. Thủy sản:

Cá lồng trên địa bàn xã: Có 4 hộ nuôi 4 lồng với quy mô nhỏ trên sông Bò, tại thôn Cổ Bi 1. Trong năm UBND huyện đã có quyết định hỗ trợ cho 04 hộ này mô hình nuôi cá trắm giòn (Hỗ trợ kinh phí 50% giống, 50% thức ăn). Nuôi cá tại các ao, hồ, đập diện tích kế hoạch 25 ha, đến nay đã thả 16 ha chủ yếu là cá trắm cỏ, cá trê, cá mè, cá rô đầu vuông, cá chim.

d. Lâm nghiệp:

Tổng diện tích đất có rừng của xã: 5.372,21 ha, trong đó rừng tự nhiên 3.260,2 ha, diện tích rừng trồng đã thành rừng 2.112,01 ha, diện tích trồng rừng chưa thành rừng: 1.278,63 ha. Phân theo loại rừng: Rừng phòng hộ 1.296,19 ha; rừng sản xuất 6.388,19 ha. Độ che phủ rừng 46,65%.

UBND xã đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Bảo vệ rừng, phát triển rừng, công tác PCCR năm 2023 triển khai nhiệm vụ năm 2024. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Xây dựng và triển khai phương án bảo vệ rừng, ngăn chặn các hành vi xâm hại tài nguyên rừng trên địa bàn xã Phong Sơn; hướng dẫn đôn đốc các chủ rừng xây dựng phương án quản lý rừng bền vững.

Tiếp tục triển khai trồng rừng gỗ lớn gắn với cấp chứng chỉ FSC theo kế hoạch, hiện nay trên địa bàn xã có 420 ha rừng được cấp chứng chỉ FSC.

e. Lĩnh vực thủy lợi:

Đã chỉ đạo, kiểm tra hệ thống trạm bơm, kênh mương sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã. Phê duyệt phương án chống hạn năm 2024. Chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư trên địa bàn triển khai thi công các công trình thủy lợi như công trình Kiên cố hóa kênh mương xã Phong Sơn và công trình Xây mới trạm bơm Tầm Đún, kênh mương trạm bơm Dinh để tăng diện tích tưới, đặc biệt là tưới cho diện tích lúa hai vụ của HTX Cổ Bi và Tây Sơn.

f. Công tác quản lý Hợp tác xã:

Đã chỉ đạo các HTX nông nghiệp trên địa bàn tổ chức Đại hội tổng kết nhiệm kỳ, tổng kết năm 2023. UBND xã cùng với các HTX đã tiến hành phân loại chấm điểm HTX nông nghiệp theo Thông tư số 09/2017/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để có giải pháp phù hợp nhằm củng cố, phát triển các HTX hiện có; Hiện tại có 03 HTX hoạt động khá (HTX Tây Sơn, Tứ Chánh, Nam Sơn), 03 HTX hoạt động trung bình (HTX Phe Tư, Cổ By, Phở Lại), 01 HTX hoạt động kém hiệu quả. (HTX Lâm nghiệp bền vững Phong Sơn). HTX Lâm nghiệp bền vững Phong Sơn đang gặp rất nhiều khó khăn về tài chính, giai đoạn đầu hoạt động thì chưa có doanh thu, toàn bộ nguồn vốn tập trung

vào xây dựng vườn ươm, cơ sở hạ tầng đến khi gần thu hồi vốn thì lại bị ảnh hưởng đợt bão lũ năm 2020 làm thiệt hại lớn đến vườn ươm lên đến 101.000.000 đồng (Một trăm lẻ một triệu đồng). Đầu năm 2022 đồng chí Giáp Mạnh, Chủ tịch HĐQT; Giám đốc HTX bị bệnh nặng nên phải nghỉ, UBND xã đã có nhiều phiên làm việc với HTX Lâm nghiệp bền vững Phong Sơn đánh giá lại tình hình hoạt động của HTX và công tác nhân sự đề kiện toàn, bầu lại HĐQT, GD, PGD...

g. Công tác xây dựng nông thôn mới:

Được sự quan tâm hỗ trợ của trung ương, tỉnh, huyện cùng với ngân sách xã, sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, sự tích cực hưởng ứng và đóng góp của nhân dân đã triển khai đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng-kinh tế-xã hội. Đến nay xã đã duy trì và đạt được 19/19 tiêu chí. Đã tổ chức Lễ Công bố xã Phong Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. UBND xã tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí và xây dựng các quy hoạch chi tiết để từng bước triển khai thực hiện.

2. Lĩnh vực TTCN - Thương mại - Dịch vụ:

- Tiếp tục hỗ trợ tạo điều kiện đầu tư phát triển nhà máy chế dước liệu tại thôn Công Thành, gắn với việc phát triển vùng nguyên liệu (cây Tía tô, cây Bạc hà, Tràm bản địa, cây sả...) để phục vụ sản xuất ổn định lâu dài. Hỗ trợ thực hiện Dự án Nông thôn miền núi do Trung ương quản lý Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình nhân giống, trồng và sơ chế dước liệu Cà gai leo và Sa nhân tím tại tỉnh Thừa Thiên Huế”, do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công Thành chủ trì thực hiện.

- Đầu năm 2024 sản phẩm của Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp xanh Mộc An tại Thôn Hiền Sỹ xã Phong Sơn được đề xuất triển khai, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc, công tác đăng ký xây dựng nhãn hiệu hàng hóa các sản phẩm nông sản chủ lực, đặc trưng của địa phương và hiện nay UBND huyện Phong Điền đã có công văn đề nghị Sở Công Thương xem xét hỗ trợ kinh phí cho đề án “Đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất sản phẩm ngũ cốc” của Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp xanh Mộc An với mức kinh phí hỗ trợ là 101 790 000 đồng để đầu tư ứng dụng thiết bị máy móc tiên tiến vào sản xuất sản phẩm là máy đóng bột ngũ cốc với tốc độ đóng gói: 35-45gói/phút.

- Tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện phát triển và quảng bá sản phẩm, nhãn hiệu làng nghề truyền thống Nón lá Thanh Tân, Chi hội nghề Nón lá Thanh Tân. Tiến hành điều chỉnh vị trí đầu tư phát triển các điểm sản xuất tập trung theo vùng nguyên liệu của xã.

- Triển khai thực hiện Kế hoạch phòng cháy và chữa cháy tại chợ và công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn xã.

- Trên địa bàn xã hiện có hơn 315 cơ sở kinh doanh, dịch vụ thông thường, tập trung ở khu vực chợ Phong Sơn và dọc 02 bên Tỉnh lộ 11B... UBND xã đã kiện toàn Tổ quản lý chợ Phong Sơn để duy trì ổn định hoạt động kinh doanh trong khu vực chợ. Tiếp tục mở rộng Chợ Phong Sơn giai đoạn 2 sau khi nhận bàn giao bãi thải của đơn vị thi công tuyến Cam lộ-La sơn để bố trí lại các lô tại Chợ đảm bảo. Tuy nhiên, hiện nay nguồn kinh phí đang còn khó khăn và bãi thải đất vẫn chưa được bàn giao nên chưa thực hiện được.

3. Lĩnh vực Tài chính- tín dụng:

Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2024 ước thực hiện là 7.500 triệu đồng/14.958 triệu đồng, đạt 50.1 % so với dự toán HĐND xã giao, bao gồm thu cố định tại xã hưởng 100%: ước thực hiện 85 triệu đồng/148 triệu đồng đạt 57.5%; thu phối hợp 735 triệu đồng/3.505 triệu đồng đạt 20.9%; thu bổ sung cân đối 6.680 triệu đồng/11.305 triệu đồng đạt 59%. Trong đó thu ngân sách xã 820 triệu đồng/3.653 triệu đồng ước đạt 22.4% (Đạt thấp là do công tác bán đấu giá chuyển quyền sử dụng đất 6 tháng chưa thực hiện được).

Tổng chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2024 thực hiện 7.500 triệu đồng/14.958 triệu đồng, đạt 50.1% so với dự toán. Trong đó: chi thường xuyên: 3.990 triệu đồng; chi XDCB: 3.510 triệu đồng.

Lĩnh vực tín dụng, ngân hàng: Phối hợp với các ngân hàng trên địa bàn để có chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay cho các đối tượng tham gia chương trình, dự án theo chủ trương của huyện. Tổng dư nợ nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội ước tính đến tháng 6 năm 2024 là 60 tỷ đồng.

4. Lĩnh vực Đầu tư xây dựng:

Phối hợp với các ngành, đơn vị thi công tổ chức triển khai các hạng mục công trình đầu tư xây dựng chuyên tiếp năm 2023 và công trình xây dựng mới 2024 theo đúng hồ sơ thiết kế phê duyệt. Trong đó chú trọng các công trình sau: Xây dựng vỉa hè xã; Xây mới 04 phòng học Trường Mầm Non Phong Sơn II; Hệ thống Điện phục vụ khu quy hoạch trang trại, sinh hoạt và sản xuất xã Phong Sơn; Đường liên thôn Hiền Sĩ – Phồ Lại; Đường liên thôn Sơn Quả – Phe Tư (đường thôn Thanh Tân); đường vào Lãng mộ Đặng Huy Trứ; Kiên cố hóa kênh mương Dinh và công trình Xây mới trạm bơm Tầm Đún, xã Phong Sơn.

5. Quản lý tài nguyên và môi trường:

5.1. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch.

- UBND xã đã phối hợp với cơ quan liên quan rà soát, đề xuất lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Phong Điền.

- Đối với công tác quản lý quy hoạch, UBND xã đã công khai quy hoạch, quy chế quản lý xây dựng đối với quy hoạch chung xây dựng xã Phong Sơn đến năm 2030. Tiếp tục vận động các hộ gia đình, cá nhân xây dựng theo quy hoạch.

- Đối với công tác quy hoạch phân lô: UBND xã đang thực hiện quy hoạch hạ tầng khu đấu giá xen ghép thôn Cổ By 3 với 16 lô, UBND xã đã lập hồ sơ đề nghị thu hồi đất tổng thể và đã trình sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh, HĐND tỉnh xem xét bổ sung và kế hoạch sử dụng đất. Đang đo vẽ lập quy hoạch 04 lô đất xen ghép tại khu A Bàu Đô – Hiền Sĩ, hiện đã gửi hồ sơ quy hoạch đến UBND huyện và đã đo vẽ 03 lô đất tại khu tái định cư Sơn Bồ để phục vụ đấu giá, giao đất cho hộ nghèo, chính sách.

- Quy hoạch mỏ khoáng sản đất làm vật liệu san lấp diện tích 19,18 ha tại thôn Hiền Sĩ đã được UBND tỉnh cấp phép thăm dò cho ông ty TNHH Quý Hưng. Hiện nay, Công ty đang liên hệ để lập các thủ tục liên quan.

5.2. Công tác cấp GCNQSD đất:

Từ đầu năm đến nay, UBND xã đã lập, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp GCNQSDĐ 55 trường hợp cấp mới và 60 hồ sơ cấp đổi đất ở.

- **Về cấp mới:** UBND xã đã chuyển về Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai trình huyện cấp được 22.292/22.615 thửa với diện tích 3.524,47 ha/ 3565,86 ha đất các loại do cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư sử dụng, đạt tỷ lệ 98,57 % về số thửa và 98,84 % về diện tích.

Trong đó: Đất ở đã cấp 2.142/2.375 thửa, đạt 90,19 % về số thửa và 191,8 ha/210,19 ha đạt 91,25 % về diện tích, còn lại chưa cấp GCN 233 thửa với 18,39 ha.

- **Về cấp đổi:** UBND xã đã chuyển về Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện thẩm định trình UBND huyện cấp được 12.577/13.514 giấy chứng nhận với diện tích 801,79 ha/868,72 ha đất các loại đất do cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư sử dụng, đạt tỷ lệ 93,07 % về số thửa và 92,30 % về diện tích.

Trong đó: Đất ở đã cấp đổi 514 thửa/1.499 thửa đạt 35,47 % về số thửa và 74,47 ha/135,5 ha đạt 54,96 % về diện tích, còn lại 935 thửa với 61,03 ha chưa cấp đổi.

5.3. Công tác khác:

UBND xã đã phối hợp hoàn thành cơ bản công tác GPMB các dự án đường sản xuất Khe Thai, Trụ sở Công an xã, dự án Hoàn thiện lưới điện phân phối tỉnh Thừa Thiên Huế (Đồng bộ dự án KfW3.1 – Đoạn qua xã Phong Sơn).

Tổ chức giải quyết 09 đơn kiến nghị, phản ánh liên quan đất đai gửi đến UBND xã và 02 đơn công dân gửi đến UBND huyện.

Tiếp tục khắc phục các nội dung theo Kết luận số 254/KL UBND ngày 30/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về công tác quản lý sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn xã Phong Sơn và Kết luận số 188/KL-TTr ngày 23/02/2022 của Thanh tra tỉnh. Việc quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp của UBND các xã, thị trấn và các Hợp tác xã trên địa bàn huyện Phong Điền.

Công tác quản lý nhà nước về môi trường được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đã phối hợp triển khai hiệu quả phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, vận động nhân dân thực hiện “Chống rác thải nhựa” và “Nói không với sản phẩm ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần” theo chủ trương của UBND tỉnh, huyện.

Công tác thu gom rác thải thuốc bảo vệ thực vật diễn ra hiệu quả, HTX NN tổ chức thu gom 01 năm 02 lần bỏ vào các thùng rác đã được trang bị để đựng rác thải BVTV và 1 năm xe của công ty môi trường Đô thị Huế sẽ ra vận chuyển 01 lần.

Tiếp tục thực hiện Đề án thu gom rác thải một cách hiệu quả. Bắt đầu tháng 10/2023 công tác thu gom vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã chuyển giao cho Liên danh Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế, Công ty TNHH Thương mại Xây dựng và Dịch vụ Môi trường Thừa Thiên Huế (Liên danh HEPCO-HCP), công tác thu gom vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã vẫn còn tình trạng chạy xót tuyến, rác thải còn rơi vãi dọc tuyến tỉnh lộ 11B do khâu trung chuyển rác từ xe bóc rác qua xe cuốn ép bị rơi vãi mà nhân viên chưa làm vệ sinh, do một số người dân ý thức còn kém nên tình trạng bỏ rác không đúng địa điểm, không đúng thời gian vẫn còn xảy ra. UBND xã tiếp tục làm việc với Công ty và làm tốt công tác tuyên truyền, vận

động để công tác thu gom vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã ngày càng đi vào nề nếp môi trường ngày càng sạch đẹp.

Công tác triển khai thu phí vệ sinh môi trường đạt tỷ lệ cao, trong quý I/2024 tỷ lệ thu phí đạt trên 94%. Toàn xã còn lại 124 hộ gia đình chưa đóng phí vệ sinh môi trường quý I/2024, UBND xã triển khai tuyên truyền, vận động và đã có buổi làm việc với 124 hộ gia đình này, các hộ này thống nhất sẽ chấp hành nộp phí vệ sinh môi trường trong quý II/2024.

II. Về lĩnh vực Văn hóa - Xã hội.

1. Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo:

Kết thúc năm học 2023-2024 toàn xã có 1.675 học sinh đến trường. Trong đó: Bậc mầm non 587 cháu, đạt 71,2% so với số trẻ trong độ tuổi trên địa bàn (*trong đó: Nhà trẻ có 69/206 trẻ, đạt 33,5%, Mẫu giáo có 349/381 cháu, đạt 91,6%*); Tiểu học 686 em, đạt 100% so kế hoạch; Bậc trung học cơ sở 402 em, đạt 100% so kế hoạch;

** Đối với bậc tiểu học:*

- Chất lượng học tập: Hoàn thành Chương trình lớp học 98,8%; chưa hoàn thành 1,2%; tỷ lệ lên lớp 6 đạt 100%; số học sinh nổi bật được khen thưởng 455 em, chiếm 66,3% (tăng 40 em so với năm học trước).

- Chất lượng hạnh kiểm: Học sinh có hạnh kiểm tốt và đạt 98%, học sinh cần cố gắng rèn luyện 2%.

- Chất lượng mũi nhọn: Cả 2 trường có 62 học sinh tham gia các hội thi cấp huyện, cấp tỉnh đạt giải.

** Đối với bậc trung học cơ sở:*

- Chất lượng học tập: Giỏi: 101 em, chiếm 25,1% (tăng 18 em so năm học trước), khá: 166 em, chiếm 41,5% (giảm 14 em so năm học trước), Trung bình: 131 em, chiếm 32,6% (tăng 8 em so với cùng kỳ) và chưa đạt: 4 em, chiếm 0,7% (tăng 1 em so với cùng kỳ);

- Chất lượng hạnh kiểm: Học sinh có hạnh kiểm tốt và đạt 90%, khá 10%, đạt;

- Chất lượng mũi nhọn: Có 26 học sinh tham gia các hội thi cấp huyện, cấp tỉnh đạt giải.

Công tác đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được quan tâm, hiện nay có 4/5 trường (Tiểu học Đông Nam Sơn, Tây Bắc Sơn, trường trung học cơ sở Phong Sơn, trường mầm non Phong Sơn 1); riêng trường mầm non Phong Sơn 2 đang xây dựng kế hoạch, lộ trình đầu tư, hiện đang triển khai thi công xây dựng 3 phòng học và 1 phòng chức năng; UBND xã đầu tư bờ rào, sân chơi, phấn đấu đến cuối năm 2024 đạt chuẩn theo Nghị quyết của HĐND xã đề ra.

2. Lĩnh vực văn hóa thông tin:

Tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy, UBND, MTTQVN và các đoàn thể; các sự kiện quan trọng trong năm; tuyên truyền các vấn đề cấp bách cần tăng cường sự quản lý nhà nước như: phòng cháy chữa cháy, phòng chống cháy rừng, đề phòng tai nạn đuối nước, tình hình an ninh

trật tự xã hội; tuyên truyền về công tác chuyển đổi số; cải cách hành chính... Các Tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn tiếp tục tuyên truyền và triển khai giúp đỡ người dân cài đặt Hue-S, Ví điện tử, địa chỉ số, VneID, sổ khám sức khỏe điện tử...

UBND xã đã tổ chức hội nghị để triển khai thực hiện Quyết định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư thay thế Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg, ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước.

Xây dựng gia đình văn hóa: Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của xã và Ban Vận động các thôn đang đẩy mạnh các hoạt động nhằm thúc đẩy việc thực hiện phong trào đi vào chiều sâu; người dân ngày càng ý thức cao về bảo vệ môi trường, thực hiện đều đặn “Ngày Chủ nhật xanh” làm cho đường làng, ngõ xóm xanh - sạch - sáng, hưởng ứng việc treo cờ trong các ngày lễ lớn; tích cực bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh; các hoạt động nhân đạo, từ thiện tự phát trong nội bộ nông thôn đã thể hiện tình làng, nghĩa xóm ngày càng sâu sắc. Các tệ nạn xã hội được cộng đồng phát hiện và ngăn chặn kịp thời, an ninh nông thôn được giữ vững.

- Phong trào văn hóa - văn nghệ được các thôn, cơ quan đơn vị chú trọng phát triển; trong dịp đón nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (26/01/2024) các đội văn nghệ của các thôn: Tứ Chánh, Sơn Quả, Cỏ By 1 đã tham gia biểu diễn các tiết mục văn nghệ để chúc mừng; trong dịp Tết cổ truyền (Giáp Thìn, 2024) có 5 thôn và 1 trường học (Hiền Sỹ, Cỏ By 2, Cỏ By 3, Phe Tư, Tứ Chánh và trường MNPS2) tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ với chủ đề “mừng Đảng - mừng Xuân” đã huy động sự ủng hộ của nhân dân địa phương với số tiền 299 triệu đồng;

- Phong trào thể dục-thể thao từng bước phát triển, các câu lạc bộ TD-TT dần dần được hình thành như: Câu lạc bộ Cờ tướng, Cầu lông, Xe đạp, Đi bộ... Trong dịp Tết cổ truyền (Giáp Thìn, 2024) thôn Công Thành đã tổ chức giải Bida, Bi sắt thu hút hơn 50 vận động viên tham gia; đã tham gia giải thi đấu Cờ tướng do huyện tổ chức;

Trung tâm Văn hóa-Thông tin xã hoạt động chủ yếu là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thúc đẩy phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục-thể thao từng bước phát triển; thành lập các câu lạc bộ; phối hợp tổ chức các lớp tập huấn chuyên giao khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin nhằm giúp người dân tương tác với chính quyền thông qua công nghệ kỹ thuật số.

Hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng đảm bảo đúng quy định của pháp luật; việc tổ chức các ngày lễ trọng của các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng đều thực hiện trong khuôn khổ pháp luật cho phép; mối quan hệ giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng ngày càng mật thiết và gắn gũi tạo nên sức mạnh đoàn kết trong vận động giáo dân thực hiện tốt pháp luật và chăm lo phát triển kinh tế gia đình.

Trên địa bàn có 09 hộ, 41 khẩu đồng bào dân tộc thiểu số tại Chợ Bè thôn Sơn Quả có cuộc sống ổn định, được UBND xã cấp đất và hướng dẫn làm lúa nước, được cấp đất

rừng và hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi nên đời sống của các hộ đồng bào dân tộc ngày càng được cải thiện.

Công tác quản lý, chăm sóc di tích lịch sử được chú trọng, UBND xã đã ban hành Quyết định thành lập Ban Quản lý di tích cấp xã; Tổ Quản lý di tích và Thủ nhang để chăm sóc các di tích tại địa bàn, mỗi di tích đều được phân công một tổ chức, cá nhân đảm trách việc chăm sóc làm vệ sinh.

*** Công tác Đặt tên đường:**

- Thực hiện Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 16/8/2023 của UBND huyện Phong Điền triển khai thực hiện công tác đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng huyện Phong Điền năm 2023. Đến nay UBND xã đã chỉ đạo Tổ Công tác Đặt tên đường của xã hoàn thành dự thảo Đề án Đặt tên đường năm 2024 trên địa bàn xã, trình UBND huyện phê duyệt và triển khai thực hiện trong năm 2024.

3. Y tế- Dân số, Kế hoạch hóa gia đình:

- Tổng số lượt người dân đến khám, chữa bệnh tại Trạm y tế trong 6 tháng đầu năm khoảng: 3.766 lượt người, trong đó: khám, chữa bệnh Đông y chiếm 15%; tiêm phòng vắc xin cho trẻ em đạt 100% KH; công tác phòng, chống các loại dịch bệnh thực hiện tốt; các Chương trình y tế quốc gia được triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao.

Tính đến 31 tháng 5/2024, tổng số trẻ sinh ra 27 trẻ, trong đó: trẻ sinh lần thứ 3 trở lên 5 trẻ, chiếm tỷ lệ 12%.

4. Công tác chính sách, bảo trợ xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và an sinh xã hội:

4.1. Công tác chính sách.

Năm 2024, UBND xã thực hiện đảm bảo công tác đền ơn đáp nghĩa đối với gia đình chính sách, người có công với cách mạng; thực hiện chế độ an dưỡng cho 82 đối tượng chính sách. Cấp phát chế độ lương của đối tượng theo quy định, đồng thời tiếp nhận và cấp phát quà tặng của Nhà nước... cho các đối tượng chính sách nhân các dịp Lễ, Tết,... với 2.240 xuất tổng số tiền là 824.400.000đ, trong đó quà từ ngân sách xã tặng 108 xuất với số tiền 21.600.000 đồng.

Đã tiếp nhận và giải quyết 13 hồ sơ mai táng phí, thờ cúng Liệt sĩ, trợ cấp 1 lần cho đối tượng Chính sách theo nghị định 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính Phủ

Tiếp tục giải quyết các hồ sơ chính sách người có công; đồng thời thực hiện chính sách ưu đãi cho các đối tượng theo quy định của nhà nước.

4.2. Bảo trợ xã hội.

Đã tiếp nhận, thụ lý giải quyết 84 hồ sơ Bảo trợ xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP, bảo đảm kịp thời đúng quy định;

Phối hợp với Công ty Viettel Thừa Thiên Huế kịp thời mở thẻ của đối tượng BTXH tăng mới và trợ cấp mai táng phí đến tháng 6/2024

Lập danh sách và trao quà cho các cụ tròn 70,75,80,85,95 và trên 100 tuổi của xã với số lượng 207 người.

4.3. Công tác giảm nghèo, đào tạo nghề và giải quyết việc làm XKLD.

Đầu năm 2024, toàn xã có 58 hộ nghèo (chiếm 2.12%), 69 hộ cận nghèo (2,53%). Hầu hết các hộ nghèo, cận nghèo đều thuộc diện già cả, neo đơn, ốm đau thường xuyên, có nhiều trường hợp không còn khả năng lao động...

*** Về triển khai, giải ngân nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo năm 2024.**

Thực hiện Quyết định số 195/QĐ-UBND ngày 03/02/2023 của UBND huyện Phong Điền về việc giao dự toán kinh phí thường xuyên do ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 chuyển nguồn sang năm 2024; Quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 05/3/2024 của UBND huyện Phong Điền về việc giao dự toán kinh phí thường xuyên thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2024; UBND xã Phong Sơn được giao thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, cụ thể như sau:

Tình hình triển khai thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2022.

- Dự án 2: Đa dạng sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo:

Năm 2022: Nguồn vốn 100 triệu đồng.

Năm 2024: Nguồn vốn 220 triệu đồng.

UBND xã đã gộp nguồn thành 320 triệu đồng để thực hiện dự án Chăn nuôi bò lai sinh sản. Hiện đã chọn 16 hộ nghèo, cận nghèo tham gia dự án, đã xây dựng dự toán gửi phòng LĐTĐ và XH.

- Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp.

Năm 2022: Nguồn vốn 100 triệu đồng.

Năm 2023: Nguồn vốn 411 triệu đồng.

Năm 2024: Nguồn vốn 150 triệu đồng.

UBND xã đã gộp nguồn vốn thành 661 triệu đồng để thực hiện dự án chăn nuôi bò sinh sản.

Nguồn vốn này đang còn vướng mắt trong công tác đấu thầu, đang đợi hướng dẫn của cấp trên.

4.4. Công tác đào tạo nghề giải quyết việc làm, XKLD.

Ủy ban nhân dân xã phối hợp với TTGDNN-GDTX huyện mở 01 lớp Kỹ thuật cắm hoa với 29 học viên tham gia.

Thực hiện tốt đào tạo nghề gắn với xuất khẩu lao động, đến tháng 6/2024 trên địa bàn xã có 11 lao động tham gia XKLD chủ yếu thị trường Nhật Bản.

4.5. Công tác xây dựng nhà ở cho hộ nghèo.

Trong 06 tháng đầu năm UBND xã đã phối hợp với UBMTTQVN xã và các nhà tài trợ hỗ trợ xây dựng 02 nhà tình thương cho hộ nghèo, 01 nhà tình thương hộ cận nghèo với tổng giá trị 243 triệu đồng.

III. Lĩnh vực Quốc phòng - An ninh:

Duy trì nghiêm túc chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu, địa bàn, đơn vị an toàn. Đã thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024 đạt 100% chỉ tiêu giao. Tổ chức gặp mặt, tặng quà quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương và thanh niên lên đường nhập ngũ. Tổ chức tổng kết công tác QP-AN năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ QP-AN năm 2024.

Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững; ngoài ra đã tăng cường triển khai các biện pháp phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự. Tập trung phối hợp tuần tra, xử lý các loại tội phạm như trộm cắp, lừa đảo, đánh bạc, tống tiền, các hành vi dâm ô, gây rối trật tự công cộng và tệ nạn khác trong lĩnh vực thanh thiếu niên.

IV. Lĩnh vực xây dựng chính quyền:

Tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch kinh tế-xã hội xã Phong Sơn năm 2024, đồng thời đã tổ chức ký kết giao ước thi đua về kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2024. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Công tác cải cách hành chính theo mô hình “**một cửa**” đã từng bước được cải thiện, UBND xã đã kiện toàn lại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND xã. Rà soát điều chỉnh quy chế, phân công nhiệm vụ đối với lãnh đạo, cán bộ công chức xã phù hợp với chuyên môn, năng lực và biên chế được duyệt. UBND xã tổ chức tốt việc tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư đúng theo quy định. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm triển khai thực hiện, đã tập trung chỉ đạo ở một số lĩnh vực: ngân sách, đất đai, xây dựng cơ bản, các khoản nhân dân đóng góp, qua kiểm tra chưa phát hiện dấu hiệu tham nhũng xảy ra trên địa bàn.

Tổ chức lấy ý kiến cử tri, báo cáo HĐND cùng cấp thông qua chủ trương thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế; Qua đó, tỷ lệ cử tri đồng ý với việc thành lập thị xã Phong Điền thuộc thành phố trực thuộc Trung ương đạt tỷ lệ 99,48%, tỷ lệ cử tri đồng ý về sắp xếp, thành lập các xã, phường thuộc thị xã Phong Điền đều đạt trên 100%.

B. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:

1. Một số hạn chế:

Trong lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp: Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng hàng hóa mũi nhọn chưa cao, việc thực hiện các dự án, mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao còn hạn chế. Việc phát triển số lượng, nâng cao chất lượng đàn lợn còn hạn chế, do chưa có vawexin phòng bệnh dịch tả lợn châu phi nên việc tái đàn lợn không đạt theo kế hoạch đề ra.

Trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: Tiến độ quy hoạch điểm sản xuất tập trung của xã chậm do quy hoạch chung của xã thực hiện chậm. Nghề truyền thống Nón lá Thanh Tân chưa được hỗ trợ đúng mức và phát triển đổi mới, chưa mang tính hàng hóa, chưa xây dựng được thương hiệu sản phẩm hàng hóa. Các cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động với tính chất nhỏ lẻ, tự phát, chưa được đầu tư đúng mức.

Trong lĩnh vực quy hoạch: Công tác lập quy hoạch chi tiết nghĩa trang nhân dân, quy hoạch điểm sản xuất tập trung, quy hoạch hạ tầng sản xuất trang trại chưa được thực hiện làm ảnh hưởng đến việc quản lý, phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Nguyên nhân do ngân sách còn khó khăn, chưa được bố trí vốn.

Việc quản lý xây dựng công trình, đặc biệt là nhà ở theo đồ án quy hoạch chung xây dựng xã còn nhiều hạn chế, việc thông báo khởi công xây dựng, xây dựng không vi phạm quy hoạch chưa được người dân chủ động chấp hành do công tác tuyên truyền chưa được triển khai tốt, ý thức chấp hành, hiểu biết pháp luật người dân chưa cao, việc nắm thông tin từ hệ thống chính trị thôn còn nhiều chậm, thiếu sót.

Lĩnh vực thu ngân sách: Công tác thu ngân sách trên địa bàn còn chậm, chưa thu được nguồn thu từ bán đấu giá quyền sử dụng đất.

Trong lĩnh vực tài nguyên môi trường: Công tác cấp mới giấy chứng nhận còn chậm. Phần lớn các trường hợp cấp mới GCNQSDĐ thuộc các trường hợp có vướng mắc mua bán, nhận tặng cho không có giấy tờ, thừa kế... giao đất không có giấy tờ tại khu định cư Chò Bè, khu tái định cư đường sắt Hiền Sỹ. Riêng đối với đất sản xuất nông nghiệp, do diện tích của các hộ chưa cấp GCNQSDĐ chủ yếu từ năm 2009 trên bản đồ được đo vẽ có tên do UBND xã quản lý và đã được đăng ký thành đất của UBND xã từ năm 2019, UBND xã chưa hoàn thành việc rà soát đề kiến nghị điều chỉnh nên công tác cấp GCNQSDĐ đất nông nghiệp đang còn nhiều vướng mắc khi thực hiện.

Việc xử lý các kiến nghị về tranh chấp đất đai một số trường hợp còn tồn đọng, chưa được giải quyết.

Công tác khắc phục Kết luận số 254/KL UBND ngày 30/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Kết luận số 188/KL-TTr ngày 23/02/2022 của Thanh tra tỉnh liên quan đất lâm nghiệp đến nay vẫn còn một số nội dung chưa hoàn thành khắc phục, tiến độ khắc phục chậm do công tác chỉ đạo, phối hợp với các ngành còn hạn chế, hồ sơ quản lý và thực tế sử dụng đất các khu đất theo kết luận thanh tra có nhiều vướng mắc.

2. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế:

2.1. Nguyên nhân khách quan:

- Nguồn lực cho đầu tư phát triển còn hạn chế, nhất là vốn đầu tư phát triển cho các công trình quan trọng và cần thiết cho sản xuất, đời sống...

- Do giá cả thị trường đầu vào, đầu ra của một số nông sản không ổn định, bà con nhân dân chưa mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất-kinh doanh do đầu ra của một số sản phẩm không ổn định về hợp đồng thu mua và về giá cả; một bộ phận nhân dân còn tâm lý trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước.

2.2. Nguyên nhân chủ quan:

- Công tác quản lý, điều hành của UBND xã trên một số lĩnh vực vẫn còn chậm và bị động như công tác lập các quy hoạch: quy hoạch chung xây dựng xã, quy hoạch nghĩa trang nhân dân, quy hoạch điểm tiểu thủ công nghiệp, quy hoạch đấu giá quyền sử dụng đất.

- Trách nhiệm và chất lượng tham mưu của một số bộ phận chuyên môn, cán bộ, công chức chưa cao; chưa chủ động đề xuất, kiến tạo các giải pháp để giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc cũng như phát triển các lĩnh vực phụ trách.

- Sự phối hợp của UBND xã với Mặt trận và các Đoàn thể nhân dân, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn xã tuy đã có sự chuyển biến tích cực, tuy nhiên có một số nội dung công việc còn thiếu thông tin và quá trình phối hợp chưa thật sự đồng bộ. Vai trò điều hành trong sản xuất của một số HTX chưa đạt hiệu quả theo yêu cầu.

C. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2024:

I. Lĩnh vực kinh tế:

1. Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững trong năm 2024 trên địa bàn xã. Chỉ đạo các HTX và bà con nhân dân chăm sóc, thu hoạch nhanh gọn lúa vụ Hè Thu để hạn chế thiệt hại do mưa lũ sớm gây ra. Tiếp tục triển khai hiệu quả các mô hình trong sản xuất nông nghiệp như: mô hình trồng cây dược liệu, cây ăn quả, phát triển đàn lợn, đàn gia cầm... Tiếp tục triển khai thực hiện tốt phương án phòng chống hạn, chống úng đối với các loại cây trồng vụ Hè Thu.

Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, công tác tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng, vệ sinh chuồng trại, kiểm soát giết mổ, mua bán và vận chuyển động vật nhằm phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Tăng cường các giải pháp để thúc đẩy phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm đảm bảo số lượng theo chỉ tiêu kế hoạch, đặc biệt là khôi phục đàn lợn trên địa bàn xã.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Tiếp tục mở rộng diện tích trồng rừng gỗ lớn và cấp chứng chỉ rừng FSC, tạo điều kiện để HTX lâm nghiệp bền vững và các HTX dịch vụ SXNN hoạt động có hiệu quả và đúng luật HTX 2012.

2. Tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho các đơn vị, hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh ổn định, hiệu quả và mở rộng sản xuất kinh doanh. Tiến hành khảo sát, hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất tham gia sản xuất tại điểm tiêu thụ công nghiệp, nhà máy dược liệu Công Thành, các hộ gia đình sản xuất tiểu thủ công nghiệp khác. Sớm triển khai dự án mở rộng chợ giai đoạn 2 để phục vụ nhu cầu kinh doanh mua bán của nhân dân trên địa bàn.

3. Tiếp tục phối hợp lập quy hoạch điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất của huyện và thực hiện triển khai, quản lý đất đai theo quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Trong đó, tập trung nguồn vốn để triển khai lập quy hoạch chi tiết điểm sản xuất tập trung (*Vị trí tại thôn Cổ By 3*), nghĩa trang nhân dân (*Vị trí tại thôn Chân Đồi và Đôn Doi*), làm cơ sở triển khai kêu gọi đầu tư hạ tầng. Tập trung hoàn thành đưa vào đấu giá quyền sử dụng đất 16 lô tại khu vực Cây Xăng – Cổ By 3 và khu vực xen ghép Cầu đường sắt thôn Hiền Sỹ. Lập quy hoạch các điểm xen ghép các thôn khác để thu tiền sử dụng đất và giao đất cho các hộ gia đình chính sách chưa có đất ở.

Tô chức rà soát quản lý đất công ích, đất do UBND xã quản lý. Tiếp tục việc khắc phục các vi phạm theo Kết luận của UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh đối với đất lâm nghiệp của xã.

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSDD, trong đó ưu tiên công tác cấp mới GCNQSDD đất ở các trường hợp đất không có giấy tờ, khu giãn dân Chò Bè, Khu TĐC Đường Sắt, lấn chiếm đất đủ điều kiện cấp GCNQSDD và đất lâm nghiệp tồn đọng trên địa bàn xã. Rà soát đất hộ gia đình, cá nhân nhưng đăng ký tên của UBND xã quản lý để kiến nghị điều chỉnh chủ sử dụng. Tập trung giải quyết các kiến nghị, tranh chấp đất đai kịp thời.

- Tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm, xây dựng trái phép, sử dụng đất không đúng mục đích, khai thác tài nguyên trái phép. Tổ chức vận động, tuyên truyền nhân dân hiến đất xây dựng công trình đảm bảo quy hoạch, đặc biệt là giao thông nông thôn.

4. Phối hợp tổ chức đẩy nhanh tiến độ thi công, bàn giao các công trình, dự án đã và đang đầu tư xây dựng trên địa bàn hoàn thành trước mùa mưa bão. Thực hiện tốt công tác quyết toán dự án hoàn thành và không để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản.

5. Triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh công tác thu ngân sách, trong đó tập trung các nguồn thu: Ngoài quốc doanh, thu tiền sử dụng đất, thu cố định tại xã...

Tiếp tục rà soát nguồn thu từ quỹ đất công ích; triển khai thực hiện đồng bộ việc thu quỹ chuyên dùng, quỹ phòng chống thiên tai theo quy định; tập trung thực hiện hoàn thành việc quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phân lô và các thủ tục để đấu bán quyền sử dụng đất năm 2024 theo kế hoạch đề ra.

Quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả, hạn chế tối đa việc bỏ sung ngoài dự toán; tăng cường xã hội hóa các hoạt động sự nghiệp theo quy định.

6. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo kế hoạch đề ra. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động mọi người dân tham gia phân loại rác thải tại gia đình. Tiếp tục triển khai có hiệu quả “Ngày chủ nhật xanh”, “Chống rác thải nhựa” và “Nói không với sản phẩm ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần”. Tăng cường quản lý tài nguyên, khoáng sản, nhất là quản lý chặt chẽ các hoạt động khai thác cát sỏi lòng sông, đất san lấp. Tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm túc các hành vi vi phạm về đất đai, môi trường, tài nguyên... Thực hiện đảm bảo việc cấm móc, đầu tư hạ tầng và vận động nhân dân thực hiện mai táng đúng theo quy hoạch nghĩa trang nhân dân sau khi được UBND huyện phê duyệt.

Giải quyết dứt điểm các nội dung đơn thư kiến nghị, công việc vướng mắc về đất đai, tài nguyên, khoáng sản và môi trường còn tồn đọng.

7. Tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai phương án, nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024. Chủ động và thường xuyên bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm để chủ động công tác phòng chống thiên tai (bão, lụt, hạn hán, tô lốc...) và tìm kiếm cứu nạn, trong đó chú trọng công tác phòng chống cháy nổ, cháy rừng.

II. Lĩnh vực Văn hóa-Xã hội:

1. Phối hợp tổ chức triển khai nhiệm vụ năm học 2024-2025; theo dõi tình hình đầu tư xây dựng các trường học đang triển khai; chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới. Phối hợp tổ chức các hoạt động hè cho học sinh vui tươi, lành mạnh và bổ ích.

Tiếp tục hỗ trợ các trường thực hiện việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch.

2. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các Ngày lễ, sự kiện trọng đại của quê hương, đất nước. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” mà trọng tâm là sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế hương ước theo tinh thần của Quyết định số 61/QĐ-TTg và chỉ đạo việc bình xét gia đình văn hóa, thôn văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa năm 2024; duy trì có hiệu quả việc thực hiện Đề án “Ngày chủ nhật xanh”; phát động và thực hiện các phong trào, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục-thể thao trên địa bàn.

3. Tiếp tục duy trì công tác khám chữa bệnh, bảo đảm xử lý và cấp cứu kịp thời ca bệnh trong mọi tình huống tại Trạm Y tế xã. Tăng cường công tác theo dõi, giám sát các loại dịch bệnh để xử lý kịp thời, đẩy mạnh công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác kiểm tra việc hành nghề y dược tư nhân, duy trì xã đạt chuẩn quốc gia về y tế xã.

4. Tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn xã. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động cho người lao động trên địa bàn đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Thực hiện tốt các chính sách đối với việc bảo vệ và chăm sóc trẻ em, trong đó quan tâm công tác phòng chống bạo, lốc, sét, tai nạn đuối nước, tai nạn thương tích cho nhân dân nói chung và cho trẻ em nói riêng trong dịp hè và mưa bão. Tổ chức các hoạt động của mô hình câu lạc bộ quyền trẻ em trên địa bàn.

Tổ chức các hoạt động, giải pháp nhằm giúp các hộ nghèo thoát nghèo bền vững

III. Lĩnh vực Quốc phòng-An ninh:

Tiếp tục chỉ đạo xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Tăng cường công tác giáo dục và bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho cán bộ và nhân dân. Tổ chức tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và diễn tập theo quy định. Tăng cường phối hợp giữa các lực lượng trong việc bảo vệ tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động giải quyết khi có tình huống xảy ra. Chuẩn bị đảm bảo các điều kiện thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tuyên quân năm 2025 đạt 100% chỉ tiêu trên giao.

Thường xuyên bám sát cơ sở, nắm bắt tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống tội phạm; kịp thời đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động gây rối an ninh, trật tự và các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Đẩy mạnh thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, cứu hộ, cứu nạn, phòng cháy chữa cháy và trật tự xã hội. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức phong trào và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp với yêu cầu, tình hình mới.

IV. Xây dựng chính quyền:

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về CCHC. Thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, nội quy, quy chế làm việc tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước. Tổ chức rà soát, phân

công lại nhiệm vụ đối với cán bộ lãnh đạo, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở xã đến thôn.

Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, quy chế công khai, dân chủ ở cơ sở, chế độ tiếp dân và giải quyết đơn thư của công dân; tập trung giải quyết các đơn thư thuộc thẩm quyền gắn với giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Phối hợp với các Ban của HĐND xã triển khai có hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình kế hoạch đã đề ra. Đôn đốc, theo dõi việc chấp hành kết luận kiểm tra, giám sát của các đơn vị.

Nâng cao chất lượng giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của xã. Tăng cường triển khai áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; tăng cường thực hiện quy trình 4 tại chỗ cho tổ chức, công dân trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Phối hợp với Thường trực HĐND xã tổ chức tốt các kỳ họp HĐND xã theo luật định.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội 06 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2024./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Ban TV Đảng ủy xã;
- TT. HĐND xã;
- Các vị Đại biểu HĐND xã;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Các Ban của HĐND xã;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể ở xã;
- Trưởng các thôn trên địa bàn;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Trịnh Xuân Nhân